



ข้อเสนอว่าด้วย 'ครีมทิม' แนวคิดในเชิง 'ยุทธศาสตร์' ระบอบเวลาจาก 'จิว' มอบให้ 'บรรหาร' เต็ม-เต็ม

กลัวยหลัง "โทมาฮอว์ก" ถล่มอิรักเพียง 3 วัน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วงลงต่ำ
กว่า 1000 จุด ตามความคาดหมายของเก็จจากหลาย
สำนัก

เป็นเรื่องน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องเพราะอาการ "จิว" ของดัชนีตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนความอ่อนไหวต่อสถาน
การณ์ทางการเมืองอย่างเนิ่นนานเป็นพิศม

คำประกาศจากสถาบัน "บูดีส์" ก่อนระงับกระทบบอย่าง
แน่นอน

สถานการณ์ที่อิรัก โดยการเล่นบทบาทของโลก
ของสหรัฐและประธานาธิบดีบิล คลินตัน นำไปสู่ความ
หวั่นวิตกอย่างเนิ่นนาน

แต่ "ข่าวลือ" กลับส่งผลสะท้อนยิ่งกว่า
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วิเคราะห์แล้วสรุปว่า การเคลื่อนไหวระลอกหลังสุด
โดยเฉพาะการปล่อย "ข่าวลือ" มิได้ดำเนินไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ หากแต่เป็นไปอย่างมีการวางแผน

เป็นยุทธการ "ปล่อยข่าว" โดย-พรรคกรรม
รัฐบาลบางพรรค

ติงษ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะ "สุภาพ" เป็น
อย่างยิ่งเมื่อตั้งข้อสังเกตว่า

"เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการเสนอแนว
ความคิดเรื่องการตั้งทีมเศรษฐกิจชุด "ครีมทิม" ของ
พลเอกชวลิตพลดี"

แต่ท่าทีของ พล.อ.ชวลิต องใจยุทธ คอการเสนอ
แนวคิดเรื่อง "ครีมทิม" ก็แปลกอย่างยิ่ง

ทั้งๆ ที่ พล.อ.ชวลิต องใจยุทธ ขอมรับว่า แนวคิด
ในเรื่อง "ครีมทิมเศรษฐกิจ" เป็นแนวคิดที่เป็นความ
เห็นร่วมระหว่างตนเองกับ นายอำนาจ วิวิธชัย และ
พล.ท.ทักษิณ ชินวัตร

และได้นำเสนออย่างค่อนข้างเป็นกระบวนกรถึง
ขนาด

"พรรคความหวังใหม่ขอมเสีย 1 ตำแหน่ง พรรค
ชาติไทยขอมเสีย 1 หรือ 2 ตำแหน่ง และพรรคกรรม
รัฐบาลอื่นๆ ก็ขอมเสีย โดยเอาคนข้างนอกเข้ามาสัก 4-5
คนแล้วเป็นทีมเวิร์กที่ผู้คนขอมรับทั้งในและต่างประเทศ"

แต่ผ่านไปเพียง 1 วัน พล.อ.ชวลิต องใจยุทธ กลับ
ออกมาปฏิเสธต่อคำถามที่ว่า แกนนำพรรคกรรมรัฐบาล



มีการคุยกันเพื่อตั้งคนออกมาเป็นรัฐมนตรีหรือขอม
ถอยไปอีกที

"ขอมขอมตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่จริง"
ขั้นเท่ากับเป็นการปฏิเสธว่าไม่เคยมีการคุยกัน
เรื่องตั้ง "คนนอก" เข้ามาร่วมในคณะรัฐมนตรี และปฏิเสธ
ว่า ไม่เคยมีการปรึกษาหารือในเรื่อง "ครีมทิม
เศรษฐกิจ" มาก่อนเลย

ในที่สุดแล้วก็คือ รัฐบาลไม่เคยเดือดเนื้อ
ร้อนใจในเรื่องภาวะเศรษฐกิจเสื่อมทรุดเลย

อการตกูบของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏขึ้นในขณะที่อีกด้าน พล.อ.ชวลิต องใจยุทธ เสนอแนวคิดในเรื่อง "ครีมทิมเศรษฐกิจ"

ในความเห็นของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นี้คือ
การคิดตรึงคิด "ผู้นำ" รัฐบาล
หากกล่าวอย่างถึงที่สุด การเสนอแนวคิดในเรื่อง
"ครีมทิมเศรษฐกิจ" ไม่ว่าจะมาจากใครก็ตาม ในความ
เป็นจริงแล้วเป็นการเสนอแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร์ที่มี

ลักษณะเป็นระบอบเวลา
เป็นระบอบเวลาให้กับรัฐบาล "ผสม" อย่างมีอจปฏิ
เสได้

คราบไคที่องค์ประกอบของรัฐบาลยังเป็นรัฐบาล
"ผสม" คราบไคที่นี้คือการเมืองซึ่งยึดมั่นถือมั่นในศักดิ์
ศรีแห่ง ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง และถือว่าระบบเลือก
ตั้งเป็นเหมือนบ่อทองของนางพันธุรัตน์ และคราบไคที่
องค์ประกอบภายในของแต่ละพรรคยังเป็นกลุ่มเป็น
"เผ่าพันธุ์" อันนำไปสู่ระบบโควตาในการจัดสรรตำแหน่ง
ทางการเมือง

คราบนั้น "ครีมทิมเศรษฐกิจ" ก็มีอจแปร
เป็น "อุปสรรค" ทางปฏิบัติได้

ในเมื่อแนวคิด "ครีมทิมเศรษฐกิจ" มีลักษณะ
เป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมือนกับ
"ระบอบเวลา" ในทางการเมือง

จึงยากเป็นอย่างยิ่งที่ขอมเสนอเช่นนี้จะมาจาก
ความปรารถนาได้อย่างแท้จริง

ตรงกันข้าม ขอมเสนอที่ขอมจะเป็นไปได้ขอม
เป็นขอมเสนอที่จะแสดงบทบาทในการเปิดโปงข้อ
เป่าหามขอมอย่างเลือดเย็นที่สุด

เมื่อเสนอคือ นายบรรหาร ศิลปอาชา นั้นเท่ากับ
ขอมรับว่า นายบรรหาร ศิลปอาชา คือเป่าหามขอม
เป็นเป่าหามขอมเพื่อการทำลายล้าง

ในความเป็นจริงนี่คือขอมเสนออันนำไปสู่การ
ยุทธระดับขอมระหว่าง พล.อ.ชวลิต องใจยุทธ กับ
นายบรรหาร ศิลปอาชา

นายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งไม่เคยมีแม้
กระทั่งใน "ความฝัน" ต่อ "ครีมทิมเศรษฐกิจ"